

Ngày 11 tháng 12 năm 2020

Trình Theo Dõi Máy Gạt Tuyết của Thành Phố giúp người dân lên kế hoạch cho các chuyến đi mùa đông một cách an toàn

Chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông là nỗ lực của cả nhóm, và mỗi năm, nhân viên từ khắp Thành Phố đều tận tâm dọn sạch đường phố. Mặc dù các nhóm Kỹ Thuật và Công Trình Công Cộng, nhóm Thực Thi Quy Định và Dịch Vụ Brampton được giao phó của chúng tôi có thể xuất hiện trong tâm trí khi bạn nghĩ đến tất cả mọi thứ về việc dọn tuyết, song nhiều bộ phận khác đang làm việc cùng nhau ở phía sau, những người thực hiện phần việc của họ để giúp mùa đông an toàn hơn cho tất cả mọi người ở Brampton.

Năm ngoái, Thành Phố đã ra mắt Trình Theo Dõi Máy Gạt Tuyết trên www.brampton.ca/snow, một nỗ lực của các nhóm Công Trình Công Cộng, Đổi Mới Kỹ Thuật Số và CNTT và Dịch Vụ Brampton. Trình Theo Dõi Máy Gạt Tuyết giúp cư dân biết những con đường và vỉa hè nào đã dọn dẹp trong thời gian thực. Điều mới trong năm nay là bạn có thể tìm thấy Trình Theo Dõi Máy Gạt Tuyết trên ứng dụng di động 311, có sẵn trên Google Play hoặc App Store. Sử dụng công cụ này, cư dân có thể kiểm tra quy trình bảo trì đường sau khi dọn tuyết, mức độ ưu tiên của đường và liệu có máy gạt tuyết ở gần họ hay không.

Kumanan Goplasamy, Giám Đốc Thông Tin tại Thành Phố cho biết “Trình Theo Dõi Máy Gạt Tuyết hiển thị các hoạt động lớn trong mùa đông vào một ứng dụng di động thân thiện với người dùng, có thể truy cập được”. “Cư dân và doanh nghiệp có thể tải xuống ứng dụng 311 và truy cập công cụ Trình Theo Dõi Máy Gạt Tuyết để xem trạng thái của các hoạt động khác nhau, cũng như gửi yêu cầu dịch vụ để hành động, nếu cần. Một trong những lợi ích cho người lái xe là có thể lập kế hoạch tốt hơn cho các chuyến đi hàng ngày của họ sau khi tuyết rơi dày bằng cách kiểm tra xem những con đường nào đã được thông.”

Vào ngày 9 tháng 12, Thành Phố đã ra mắt một [video](#) về việc theo dõi đội xe gạt tuyết của Thành Phố và hướng dẫn nhiệm vụ tại Technicity, một hội nghị khám phá các chiến lược và công cụ kỹ thuật số sáng tạo được các đô thị thuộc Khu Vực Toronto sử dụng để thúc đẩy hiệu quả, hợp tác và bảo mật nội bộ đồng, thời cải thiện sự tương tác với người nộp thuế.

“Brampton là một Thành Phố Hoạt Động Tốt, và chúng tôi luôn tâm huyết trong việc cải thiện liên tục các hoạt động hàng ngày và cung cấp dịch vụ cho cư dân” Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 và 10 kiêm Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty cho biết. “Trình Theo Dõi Máy Gạt Tuyết giúp người dân Brampton được thông báo về tình hình hoạt động dọn tuyết tại địa phương và giúp họ lên kế hoạch cho các chuyến đi của mình trong các sự kiện có tuyết một cách an toàn.”

Hội Đồng Thành Phố Brampton và nhân viên cố gắng cung cấp dịch vụ tuyết vời suốt ngày đêm để giữ cho Brampton an toàn vào mỗi mùa đông và không ngừng làm việc để cải thiện hoạt động nhằm làm cho mùa đông thú vị hơn với tất cả mọi người.

“Một trong những hoạt động lớn nhất của chúng tôi tại Thành Phố là đáp ứng các điều kiện mùa đông. Chúng tôi cam kết làm cho mùa đông của cư dân được an toàn và thú vị, đồng thời bảo trì 3.986 km đường bộ, 2.462 điểm dừng chuyển tuyến và 979 km vỉa hè/lối đi hàng năm,” Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 và 5 kiêm Chủ Tịch, đội Công Trình và Kỹ Thuật Công Cộng. “Khi mọi người – bao gồm cả cư dân, những người mà chúng tôi yêu cầu không được để xe trên đường khi tuyết rơi

và phải giữ cho vỉa hè khu dân cư thông thoáng, thực hiện phần việc của mình để giúp cộng đồng được sẵn sàng vào mùa đông – thì tất cả chúng ta đều có thể đến nơi cần đến một cách an toàn.”

Để biết thêm thông tin về tuyết tại Brampton, hãy truy cập www.brampton.ca/snow, và để tải xuống ứng dụng 311, hãy truy cập Google Play hoặc App Store từ thiết bị của bạn.

-30-

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal

Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng

Truyền Thông Chiến Lược

Thành Phố Brampton

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca